

# Việt Nam mong muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến từ Australia

Hội kiến với Thủ tướng Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, ngoài việc duy trì những chuỗi cung ứng đã có, hai nước cần kiến tạo các chuỗi cung ứng mới để đa dạng hóa thị trường của nhau; mong có nhiều hơn các nhà đầu tư Australia sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam...

Chiều 4/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên cả kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2021-2025...

Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hai nước còn dư địa rất lớn để tăng cường hợp tác.

Trên cơ sở các hiệp định thương mại tự do, Hiệp định CPTPP..., hai nước có thể gia tăng hợp tác về thương mại, đầu tư. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngoài việc duy trì những chuỗi cung ứng đã có, hai nước cần kiến tạo các chuỗi cung ứng mới để đa dạng hóa thị trường của nhau. Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư; mong có nhiều hơn các nhà đầu tư Australia sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thông báo, kỳ họp thứ 5 đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam xem xét, quyết định tới 20 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật liên quan tới kinh tế, thương mại, đầu tư. Quốc hội Việt Nam đang xem xét, tạo thuận lợi về visa không chỉ cho công dân Việt Nam, mà cho cả công dân các nước, góp phần thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch.

Đánh giá cao kết quả hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại trong chuyến thăm chính thức Australia tháng 12/2022, các trường đại học của hai nước đã ký kết 12 thoả thuận hợp tác. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Đại học RMIT tăng đầu tư, mở rộng hợp tác ở Việt Nam theo thoả thuận hợp tác.

Với việc khai trương Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng sự vận hành của Trung tâm sẽ góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Chính phủ Australia đã tài trợ Khóa học tổng quát về biến đổi khí hậu và năng lượng cho đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và mong Chính phủ cũng như cá nhân Thủ tướng Australia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người

Việt Nam tại Australia hội nhập, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế-xã hội, cũng như cho quan hệ giữa hai đất nước.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Australia trong khu vực và trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Australia Anthony cho biết, Australia coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Australia - ASEAN và luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Đồng thời cho rằng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi kim ngạch thương mại song phương năm 2022 tăng 30% so với năm 2021, điều này phản ánh sự năng động và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao quan hệ 2 nước ngày càng được thắt chặt, thể hiện bằng những kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua.

Nhấn mạnh từ sau đại dịch Covid-19 cho thấy vấn đề về chuỗi cung ứng, Thủ tướng Anthony Albanese nêu rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của sự tự cường; đồng thời cho biết, Australia công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia cho Việt Nam dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Ghi nhận các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội với việc hai bên tổ chức thêm các cuộc hội thảo, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm trong thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhấn mạnh việc trao đổi, tăng cường sự hiểu biết giữa các nghị sĩ, Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, trên tinh thần khuyến khích hợp tác giữa các địa phương hai nước, với cương vị của mình ông sẽ góp phần thúc đẩy để có thể mang lại những kết quả tích cực hơn nữa.